

### บาท/ดอลลาร์จีนนี้แกว่งตัวแคบ หลังหลายตลาดหยุดตรุษจีน-ขาดปัจจัยชี้นำ

\*บาท/ดอลลาร์จีนนี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ โดยดีลเลอร์คาดว่า การซื้อขายในวันนี้ จะมีปริมาณธุรกรรมเบาบาง เนื่องจากหลายตลาดหยุดในเทศกาลตรุษจีน ทำให้ขาดปัจจัยเข้ามาชี้นำตลาด

\*ยูโรอ่อนค่าในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังหลังจากกรีซและเจาหนี ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแลกเปลี่ยนหนี้ ซึ่งมีความสำคัญต่อการหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้

\*เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนของกรีซ เปิดเผยวานนี้ว่า พวกเขาได้เดินมาถึงข้อจำกัดของผลขาดทุนที่พวกเขายอมรับได้ ในการเจรจาแลกเปลี่ยนหนี้กับกรีซแล้ว ซึ่งทำให้การดำเนินการต่อไป จะขึ้นอยู่กับสหภาพยุโรป(อียู) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ)

\*จุดสนใจส่วนใหญ่จะกลับมาอยู่ที่การประชุมรมว.คลังยูโรโซนในวันนี้ และประเทศในอียู และไอเอ็มเอฟ ที่จะพิจารณาว่า แผนการที่กรีซและเจาหนี ภาคเอกชนนำเสนอรวมกันนั้น เพียงพอที่จะลดการชำระหนี้ของกรีซหรือไม่

\*ภาวะการซื้อขายในตลาดเอเชียวันนี้ คาดว่าจะเป็นไปอย่างซบเซา เพราะหลายประเทศ ซึ่งรวมถึงจีน, ฮองกง และสิงคโปร์ ปิดทำการ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

\*คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะเริ่มการประชุมในวันพรุ่งนี้ ซึ่งไม่คาดว่าเฟดจะเปลี่ยนแปลงนโยบาย แต่เฟดอาจจะดำเนินมาตรการครั้งประวัติศาสตร์ ด้วยการประกาศเป้าหมายเงินเฟ้อตามแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารใหม่

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.543 บาท

\*08.56 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.51/55 จาก 31.55/59 เมื่อวันศุกร์  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.51/53 จาก 31.56/58 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 77.02/06 จาก 76.96 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2893/98 จาก 1.2930 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"วันนี้ตลาดคงจะเงียบๆ เพราะสิงคโปร์ปิด แล้วก็ไม่มี yuan fixing (อัตรากลางดอลลาร์/หยวน) มาให้ตลาดเล่นด้วย ก็คงจะเหลือแค่อูโรให้ดูตัวเดียว" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในวันนี้คงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง เนื่องจากหลายตลาดในภูมิภาคปิดทำการในช่วงตรุษจีน ทำให้ตลาดขาดปัจจัยชี้นำความเคลื่อนไหว โดยมองแนวต้านที่ 31.50 และแนวรับ 30.55

ส่วนปัจจัยที่ยังพอมีอยู่ในวันนี้ จะมาจากทั้งฝั่งยุโรป ในเรื่องการแก้ปัญหาหนี้ของกรีซ ว่า จะดำเนินการไปในทิศทางใดต่อไป